

# ZOZO by EMMY เปิดศึกเขย่าวงการตลาดเสื้อผ้า มือสองญี่ปุ่นระอุ ชูจุดเด่น “สวย สะอาด พร้อมใช้ งาน”



จับตาตลาดนำเข้าเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นในเมืองไทยระอุ เอ็มมี-ยุภาวรรณ อัจฉราพรเพ็ญ บัณฑิตแบรนด์ “โซโซ บาย เอ็มมี (ZOZO by EMMY)” ชูจุดเด่น “สวย สะอาด พร้อมใช้งาน” ลบภาพลักษณ์เสื้อผ้ามือสองทั่วไปที่บรรจุกระสอบ เผยในอนาคตเตรียมขยายตลาด CLMV ประเดิมประเทศแรกที่ลาวเร็วๆ นี้

เอ็มมี-ยุภาวรรณ อัจฉราพรเพ็ญ เจ้าของและผู้ก่อตั้งแบรนด์ โซโซ บาย เอ็มมี (ZOZO by EMMY) มองว่าแนวโน้มธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยกำลังเติบโตดีมาก ทำให้มองเห็นช่องว่างและโอกาสการทำตลาดจึงรุกเข้ามาสร้างแบรนด์ โซโซ บาย เอ็มมี (ZOZO by EMMY) ชูจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง 3 ด้านหลัก คือ “สวย สะอาด พร้อมใช้งาน” ลบภาพลักษณ์เสื้อผ้ามือสองทั่วไปที่บรรจุกระสอบ เพราะเป็นการจัดจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองคุณภาพ อบ ฆ่าเชื้อมาแล้ว เพื่อนำมาพบในรูปแบบแพ็คเกจจอย่างดี ซึ่งทุกขั้นตอนที่กล่าวมาดำเนินการจากประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ วางแผนการดำเนินงานของบนเคล็ดล้งง่าย ๆ 4 ข้อด้วยกัน คือ 1. ชื่อสัตย์ในสินค้าในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และคงความเป็นมาตรฐานของสินค้า 2. ชยันต์พิเดทสินค้าตามแนวโน้มของธุรกิจให้ทันสมัยและทันสมัย 3. การอดทนทำและดำเนินธุรกิจ อดทนต่อทุกอุปสรรคที่เข้ามาพร้อมกับปัญหา และ 4. ใส่ใจ จริงใจกับลูกค้า

“หลังจากที่มีการเปิดตัวได้เพียงไม่กี่เดือน กระแสตอบรับดีมาก สินค้าของเราเป็นการขายแบบเหมาราคาส่งจึงไม่สามารถเลือกเป็นตัวเองได้ แต่ลูกค้าก็ให้ความสนใจ มีความเชื่อมั่นกับตัวสินค้าและเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง มีการกลับมาซื้อใหม่ และมียอดการสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ดี เพียงลงทุนครั้งแรกก็สามารถเปิดร้านได้เลย แค่เพียงไม่กี่เดือน ตอนนี้ธุรกิจถือว่าโตขึ้นเรื่อยๆ และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้” เอ็มมี กล่าว

ในอนาคตมีแผนจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ มีหน้าร้าน และต่อยอดเพิ่มความหลากหลายในสินค้า คือ นอกจากเสื้อผ้าแล้ว จะมี เครื่องประดับ หมวก รองเท้า กระเป๋า ให้มีความหลากหลายในตัวสินค้ามากขึ้น โดยเบื้องต้นมีลูกค้าจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจกับสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะลูกค้าจากกลุ่มของประเทศลาว ซึ่งระหว่างนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับระบบจัดการและดำเนินการเตรียมสินค้า นำเข้า เสียภาษี และการติดต่อการขนส่ง

สำหรับลูกค้ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในประเทศที่สนใจ หรืออยากทดลองร่วมธุรกิจก็สามารถทำได้ เพราะมีผู้นำสินค้าไปทดลองขายบ้างแล้วหลายรายในราคาประหยัดเพียงตัวละ 35 บาท สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 1000 ตัว ถือเป็นทางเลือกสร้างรายได้สร้างธุรกิจที่คุณเปิดร้านได้เองเลยในราคาหลักสิบต่อตัว หากสนใจอยากร่วมธุรกิจสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE : @emmy.japanshop และ Facebook fanpage : ZOZO by EMMY JAPAN เบอร์โทร 099-109-9595